



นายพิชิต ชุมณี



วิมานดิน...เมืองตาบ สายใยรักครอบครัว "ชุมณี"

หลังจบการศึกษาแล้ว **พิชิต ชุมณี** เกษตรกร ออกเสียงเหนือ ทำให้ได้รับความรู้เรื่องวิธีการ เข้าบ้าน เมื่อผนังแห้งจะทาสีและตกแต่งบ้าน ลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สร้าง "บ้านดิน" จึงเกิดประกายความคิดที่จะ (ช.ก.ส.) ก็สวมหมวกพนักงานบริษัทเอกชนอยู่ สร้างบ้านดินบ้าง เนื่องจากการสร้างบ้านดินยังไม่ พิเศษคือภายในจะเย็นสบายเพราะดินระบาย พักใหญ่ เมื่อความสุข ความพอมือพอกินที่ได้รับ ค่อยมีให้เห็นในภาคใต้ ประกอบกับวัสดุที่ใช้ทำก็ ความร้อนได้ดี ระยะเวลาในการสร้างบ้านดิน ไม่คุ้มค่ากับการลงแรงจึงได้หันหลังกลับมาขาย มีจำนวนมาก แต่ละหลังอยู่ที่ประมาณ 1 เดือน

วิธีการสร้างบ้านดินเริ่มต้นจาก การ ฝาผนังแห้งจะทาสีและตกแต่งบ้าน จากประสบการณ์การสร้างบ้านดิน โดยนำดินที่มีลักษณะเป็นดินร่วนปน มา 4 ปี ประกอบกับบ้านที่อาศัยอยู่ปัจจุบัน โดยพิชิตเลือกใช้เส้นใยจากต้นปาล์มซึ่งมีเป็น ก็เป็นบ้านดินที่สร้างขึ้นเอง ทำให้พิชิตมีความ มั่นใจว่าบ้านดินที่สร้างมีความคงทนอาศัยได้

หลังจากประสบการณ์การสร้างบ้านดิน การ ประกอบกับบ้านที่อาศัยอยู่ปัจจุบัน มา 4 ปี ประกอบกับบ้านที่อาศัยอยู่ปัจจุบัน ก็เป็นบ้านดินที่สร้างขึ้นเอง ทำให้พิชิตมีความ มั่นใจว่าบ้านดินที่สร้างมีความคงทนอาศัยได้

พิชิต เล่าว่า หลังจากลาออกจากงาน จำนวนมากในห้องถิ่น ใส่ น้ำให้ไหลพอบริษัทแล้วก็ตั้งใจจะทำการเกษตรในที่ ดิน ประมาณ 1 ต่อ 1 จากนั้นนำมาใส่พิมพ์ ของพ่อแม่ โดยเริ่มจากเดินทางไปเข้ารับการ ขนาดกว้าง 20 เซนติเมตรยาว 40 เซนติเมตร อบรมการทำเกษตรในสถานที่ต่างๆ เพื่อ หนา 7 เซนติเมตร ผึ่งแดดให้แห้งจึงจะสามารถ นำมาสร้างบ้านได้

เมื่ออิฐพร้อมแล้วก็ออกแบบบ้าน หล่ออิฐโดยใช้ปูนซีเมนต์เพื่อถักบ้านหรดตัว และก่ออิฐ โดยจะวางอิฐให้แบนลงเพื่อให้ผนัง บ้านหนา มีความแข็งแรง เพราะบ้านดินจะ ไม่มีเสา ซึ่งพื้นที่ 1 ตารางเมตรจะใช้อิฐประมาณ 40 ก้อน จากนั้นไ้วางกบประตู หน้าต่างตามแบบ ส่วนด้านบนขอบประตูและหน้าต่างจะใช้ดิน แทนอิฐเพื่อให้หน้าหนักเบาป้องกันไม่ไ้กองอ

ปัจจุบัน**พิชิต**ทำการเกษตรที่ตนรัก ควบคู่ไปกับการรับสร้างบ้านดิน มีความสุขกับ สิ่งที่ทำ มีรายได้เพียงพอ และไม่เบียดเบียนเวลา ที่จะมอบอุ่นไอรักให้กับครอบครัว ซึ่งเท่านี้น่าจะ เรียกได้ว่า...สมประสงค์ แล้ว

การทำเกษตรได้จัดสรรพื้นที่ ให้มีกิจกรรมที่หลากหลาย ประกอบด้วยทำนา 2 แปลง เลี้ยงปลาในบ่อพลาสติก ปลูกพืชผัก สวนครัว และเลี้ยงไก่ ซึ่งทุกกิจกรรมจะใช้วิธีการ ชีวภาพ ไม่ใช้ปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลง รวมทั้ง ผลิตภัณฑ์ยาเอนกประสงค์ตามวิธีการที่พนักงาน ช.ก.ส. แนะนำ ใช้ภายในครอบครัวเพื่อลดค่าใช้จ่ายอีกด้วย

หลังจากก่ออิฐเรียบร้อยแล้วจะจับ เหลี่ยมและฉาบฝาผนัง ซึ่งดินที่ใช้ฉาบจะผสม ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเกษตรกรจากภาคตะวันออก ก้าวเข้าไปด้วยเพื่อเพิ่มการยึดเกาะและกันน้ำซึม

ผู้สนใจเรียนรู้การทำเกษตร การ สร้างบ้านดิน หรือว่าจ้างสร้างบ้านดิน ติดต่อได้ที่ **223 หมู่ที่ 9 ต.ปากคัย อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ โทรศัพท์ 08-1958-9566**

